



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
และ
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๘
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๙
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๒๒
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๔
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	
หลักการและเหตุผล	๒๕
กฎหมาย ระเบียบ	๒๖
บทนำ	๒๗
รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	๒๘
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๙
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๓๒
ภาคผนวก	

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้อุดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

๓. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๘๕๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๐๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุใหม่ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๒) ในส่วนของการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

บทนำ

๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสนนนาเมือง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสนนนาเมือง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสนนนาเมืองอย่างเป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสนนนาเมืองมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสนนนาเมือง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสนนนาเมือง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะบริหารสภาเด็กฯ
๒	โครงการอบรมดนตรีชะลอวัยใส่ใจสูงอายุ	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุพัฒนาด้านการฟัง การสื่อสาร ได้ตอบ การเคลื่อนไหวร่างกาย อารมณ์ การควบคุมตนเอง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีชุมชนตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้ประชาชนตำบลสันนาเม็งมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลสันนาเม็งสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม และเพื่อให้ประชาชนตำบลสันนาเม็งเกิดความสามัคคีในชุมชน
๔	โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้ประชาชนในตำบลสันนาเม็งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลสันนาเม็งห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อให้ประชาชนตำบลสันนาเม็งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๖	โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพลานามัยและความปรองดองให้ประชาชนตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความปรองดองระหว่างประชาชนกับองค์กรในตำบลสันนาเม็ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในพื้นที่อำเภอสันทราย



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๗	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็งช่วยทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้าน และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๘	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มามีจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
๙	โครงการตลาดนัดชุมชนเทศบาลตำบล สันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจจากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัด กิจกรรมการรดน้ำดำหัวตามวิถีล้านนาและขอพรจาก ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่
๑๑	อุดหนุนสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ตาม โครงการจุดค้นจุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถานกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการ จุดค้นจุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถานกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนวางในการวางแผนอนุรักษ์และ พัฒนาโบราณสถานและแหล่งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ อำเภอสันทราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(โครงการที่เกินศักยภาพ)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๒ ถนนบ้าน สันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ - บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการ เกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๔ ถนนบ้าน สันหลวง หมู่ที่ ๔ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ๗๔-๐๐๒ ถนนบ้านเจซีการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
๑	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - กลองชุด จำนวน ๑ ชุด	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้สำหรับอบรมดนตรีให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการอบรมดนตรีชะลอวัยใส่ใจผู้สูงอายุ
๒	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ตัว	
๓	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	
๔	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - ตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ในตัว จำนวน ๔ ชุด	
๕	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - มัลติเอฟเฟคกีตาร์ จำนวน ๒ ชุด	
๖	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - คีย์บอร์ดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	
๗	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - ตู้แอมป์กลอง จำนวน ๑ ชุด	
๘	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	
๙	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ - ตู้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๕,๗๙๕,๐๐๐	๓	๕,๗๙๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๕,๗๙๕,๐๐๐	๓	๕,๗๙๕,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลสนั่นนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๕๕๐,๐๐๐	๕	๕๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๗๗๕,๐๐๐	๗	๗๗๕,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๓๖๖,๘๕๐	๓	๓๖๖,๘๕๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๓๖๖,๘๕๐	๓	๓๖๖,๘๕๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔	๖,๙๖๖,๘๕๐	๑๔	๖,๙๖๖,๘๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะบริหารสภาเด็กฯ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ๑. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๒๑ คน ๒. เด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๗๐ คน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะบริหารสภาเด็กฯ	คณะบริหารสภาเด็กฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะบริหารสภาเด็กฯ	กองการศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมดนตรี ชะลอวัยใส่ใจสูงอายุ	๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุพัฒนา ด้านการฟัง การสื่อสาร โต้ตอบ การเคลื่อนไหว ร่างกาย อารมณ์ การ ควบคุมตนเอง ๒. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดกิจกรรมการ ฝึกอบรมดนตรีชะลอ วัยใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบล สันนาเม็ง จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๑. ผู้สูงอายุได้พัฒนา ด้านการฟัง การสื่อสาร โต้ตอบ การเคลื่อนไหว ร่างกาย อารมณ์ การ ควบคุมตนเอง ๒. ผู้สูงอายุได้สร้าง ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ๓. ผู้สูงอายุได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	กอง การศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-					๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ชุมชน ตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อให้ประชาชนตำบล สันนาเม็งมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของ การออกกำลังกายและเล่น กีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลสันนาเม็งสามารถ พัฒนาศักยภาพทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ๓. เพื่อให้ประชาชน ตำบลสันนาเม็งเกิดความ สามัคคีในชุมชน ๔. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน ๕. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ชุมชนตำบล สันนาเม็งโดยมีผู้เข้า ร่วมกิจกรรมได้แก่ ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบล สันนาเม็ง จำนวน ๑๐๐ คน ๒. ประชาชนตำบล สันนาเม็ง จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ แข่งขันไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนตำบล สันนาเม็งมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของ การออกกำลังกายและเล่น กีฬา ๒. ประชาชนตำบลสันนา เม็งสามารถพัฒนาศักยภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม ๓. ประชาชนตำบลสันนา เม็งเกิดความสามัคคีใน ชุมชน ๔. ชุมชนเกิดความ เข้มแข็ง ๕. ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬารวมถึงนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและร่วมกีฬารวมถึงนันทนาการ ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้บริหาร/สท./ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน/จนท.) จำนวน ๖๐ คน ๒. ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ๒. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ออกกำลังกาย และร่วมกีฬารวมถึงนันทนาการ ๓. ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบล สันนาเม็ง	๑. เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลสันนาเม็งได้มีส่วน ร่วมในกิจกรรมการออก กำลังกายเสริมสร้าง สุขภาพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนตำบลสันนาเม็ง ห่างไกลจากยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชนตำบล สันนาเม็งได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	จัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็งทั้ง ๑๒ หมู่บ้านและผู้ มาร่วมแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด จำนวน ๒๐๐ คน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ แข่งขันไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนในตำบล สันนาเม็งได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ๒. ประชาชนตำบล สันนาเม็งห่างไกลจาก ยาเสพติด ๓. ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพลานามัย และความปรองดองให้ ประชาชนตำบล สันนาเม็ง	๑. เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีความปรองดอง ระหว่างประชาชนกับ องค์กรในตำบลสันนาเม็ง ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร อิสระในพื้นที่อำเภอ สันทราย	จัดการแข่งขันกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ๑. ประชาชน/ผู้นำ ชุมชน/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านในตำบล สันนาเม็ง ๑๒ หมู่บ้าน ๒. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร อิสระในเขตอำเภอ จำนวน ๔ หน่วยงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ แข่งขันไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนกับองค์กร ในตำบลสันนาเม็งเกิด ความสามัคคีความ ปรองดอง ๒. ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด ๓. เกิดความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร อิสระในพื้นที่อำเภอ สันทราย	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๔.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็งช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้าน ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็งอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ๑. เด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง ๒. ประชาชนตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาไทย ๒. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่	กองการศึกษา
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	เด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันพัฒนา หมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน , วัด และสถานปฏิบัติธรรม ภายในตำบลสันนาเม็ง	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	กองการศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- ๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการตลาดนัด ชุมชนเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่ ๒. เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจจาก ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๓. เพื่อส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ มีความยั่งยืน	จัดกิจกรรม ตลาดนัด ชุมชนนักท่องเที่ยว และประชาชนใน ตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	นักท่องเที่ยว เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม เป้าหมาย	๑. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่ ๒. สามารถเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจจากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. ได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. เพื่อจัดกิจกรรมการรดน้ำ ดำหัวตามวิถีล้านนาและขอ พรจากผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ ๓. เพื่อสร้างความรัก ความ สามัคคีในชุมชน และสร้าง เครือข่ายทางวัฒนธรรม ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กับวัดในตำบล สันนาเม็ง	จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีรดน้ำดำหัว ตัวแทนผู้สูงอายุในตำบล สันนาเม็ง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐๐ คน	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ การอนุรักษ์และสืบสาน ๒. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามวิถีล้านนาและขอพรจาก ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ ๓. เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน และสร้างเครือข่าย ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กับวัดใน ตำบลสันนาเม็ง	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 - ฅ. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	อุดหนุนสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ตามโครงการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถานกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อศึกษาโบราณคดี และลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ ๒. เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ให้ยังคงคุณค่าความจริงแท้ดั้งเดิมตามหลักสากลและยังคงสภาพที่มั่นคงถาวรสืบไป ๓. เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่โบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ให้มีความเหมาะสม ระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังนี้ ๑. ขุดแต่งทางโบราณคดีเป็นพื้นที่ ๑๗๙.๓๑ ตรม. ขุดลึก ๐.๗ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๑๒๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. ขุดค้นทางโบราณคดี ๑ หลุมขุดค้น ขนาด ๒ x ๒ x ๓ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๓. ตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์อัฐหรือดิน จำนวน ๓ ตัวอย่าง	-	-	-	-	๑๘๖,๘๕๐	๑. อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ ๒. โบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ได้รับความอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่	๑. เกิดองค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีและลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ซึ่งจะนำมาสู่การอธิบายพัฒนาการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ ๒. สามารถอนุรักษ์โบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ให้ยังคงคุณค่าความจริงแท้ดั้งเดิมตามหลักสากลและยังคงสภาพที่มั่นคงถาวรสืบไป ๓. สามารถกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่โบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ให้มีความเหมาะสมระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	กองการศึกษา
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓๖๖,๘๕๐	-	-	-



รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบ ผ.๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๒ ถนนบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ - บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑,๓๔๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๔ ถนนบ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๗๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ชม.๓๗๔-๐๐๙ ถนนบ้านเจซีการ์เดินวิล์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓,๖๕๕,๐๐๐	ความยาวถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	๑. เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕,๗๙๕,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	กลองชุด จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	ตุ้ล้าโพงพร้อมแอมป์ในตัว จำนวน ๔ ชุด	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	มัลติเอฟเฟคกีตาร์ จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	คีย์บอร์ดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	ตุ้แอมป์กลอง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	ตุ้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศิลป์	ตุ้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น					-	-	-	-	๓๓๒,๐๐๐	

การเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม และบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เร่งด่วนในการจัดจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้กำหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ดังนั้นเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บทนำ

๑. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่ จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็ง อย่างเป็นภาพรวม

๓. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ



รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๑	<p>โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดอบรมให้แก่ อปพร. ในสังกัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๓๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> อปพร.มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p>	<p>โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p><u>เป้าหมาย</u> จัดอบรมให้แก่ อปพร. ในสังกัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๕๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> อปพร.มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สำนักปลัด (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p>	<p>มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมและเพิ่มจำนวนเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ในสังกัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อให้ครอบคลุมครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๑)</p>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๑)	เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	จัดอบรมให้แก่ อปพร. ในสังกัดเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	อปพร.มีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็งได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๒/๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๔ และ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง